



ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กองเกษตรสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร. 0 2281 0859 โทรสาร 0 2281 0859 E-mail: moacnews@gmail.com



ครั้งที่ 492 /2553

30 สิงหาคม 2553

รมช.กษ.สั่งบูรณาการหน่วยงานในกระทรวงเกษตรฯเสริมสร้างองค์ความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ผู้ผลิตยาง หวังเพิ่มศักยภาพในการทำสวนยาง สร้างรายได้ และมีหลักประกันชีวิตที่ดีขึ้น

นายสุภชัย โพธิ์ สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการอบรม “การเพิ่มประสิทธิภาพยางล้วนไร่” ณ ศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย ว่า ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับประเทศปีละนับ 4 แสนล้านบาท โดยในปี 2552 มีพื้นที่ปลูกยางพาราทั่วประเทศ 17.2 ล้านไร่ มีพื้นที่สวนยางกรีดได้ 11.5 ล้านไร่ ให้ผลผลิต 3.14 ล้านตัน ประเทศไทยขายยางไปต่างประเทศในรูปแบบของยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง น้ำยางข้น ยางคอมปาวด์ รวม 2.7 ล้านตัน ประกอบกับนโยบายการส่งเสริมการปลูกยางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความเข้มแข็ง และเปิดโอกาสให้เกษตรกรมีทางเลือกในการประกอบอาชีพที่มั่นคงและมีรายได้เพิ่มเติม รวมทั้งส่งเสริมการสร้างงานในท้องถิ่น ลดการเคลื่อนย้ายแรงงานจากชนบทเข้าสู่เมือง และส่งเสริมพื้นที่การปลูกป่า ช่วยฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศที่ดี

นายสุภชัย กล่าวต่อไปว่า ใน ฐานะที่ตนเป็นรองประธานคณะกรรมการนโยบายยางพาราแห่งชาติ และประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหายางพารา ได้เร่งรัดและผลักดันนโยบายและมาตรการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหายางพาราอย่างครบวงจร ทั้งด้าน การประสานความร่วมมือและการทำข้อตกลงร่วมกับประเทศอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย ในการสร้างเสถียรภาพราคา การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนายางพาราปี 2553 – 2556 โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจกระบวนการผลิตยางแก่เกษตรกรผู้ปลูกยาง ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ และพัฒนาการผลิต เพื่อให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางในประเทศ เพื่อลดการส่งออกยางดิบไปต่างประเทศ และเป็นการเพิ่มมูลค่ายางพาราให้สูงขึ้น ตลอดจนการสนับสนุนสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางเพิ่มมูลค่า เพื่อแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ โดยให้สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่เป็นนิติบุคคลกู้เงินจาก ธ.ก.ส. แบบไม่มีดอกเบี้ย จำนวน 8,000 ล้านบาท จัดซื้อผลผลิตยางทั้งยางแผ่นดิบ น้ำยางสด จากสมาชิก และเมื่อแปรรูปเป็นยางแผ่นดิบ ยางแท่ง และน้ำยางสด นำมาเก็บรักษาเพื่อลดปริมาณการผลิตยางพาราลงจำนวน 2 แสนตัน เพื่อยกระดับราคาให้สูงขึ้น อีกทั้งได้มีการดำเนินโครงการพัฒนาตลาดและแปรรูปยางเพิ่มมูลค่า โดยการก่อสร้างโรงงานยางแท่ง STR 20 ขนาดกำลังผลิต 20,000 ตัน/ปี 3 แห่ง และการสร้างศูนย์รับซื้อผลผลิตยางพาราและจำหน่ายปัจจัยการผลิต 6 แห่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรองรับผลผลิตยางพาราเกษตรกรชาวสวนยาง ให้ขายยางได้ในราคาที่เป็นธรรม

นายสุภชัย กล่าวอีกว่า คณะรัฐมนตรียังได้มีมติเห็นชอบ การดำเนินโครงการปลูกยางพาราในที่แห่งใหม่ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยที่ไม่เคยมีสวนยางมาก่อน ได้ปลูกยางพาราเพื่อเพิ่มรายได้ โดยมีพื้นที่เป้าหมาย 800,000 ไร่ แบ่งเป็นภาคเหนือ 150,000 ไร่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 500,000 ไร่ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ 150,000 ไร่ โดยรัฐจะให้การสนับสนุนพันธุ์ยางไร่ละ 90 ต้น ปุ๋ย และค่าแรงงานเดือนละ 3,000 บาทเศษเป็นระยะเวลา 7 ปี รวมทั้งการปรับเพิ่มอัตราการจัดเก็บเงินสงเคราะห์ (Cess) ซึ่งเป็นเงินที่จัดเก็บจากผู้ส่งยางออกนอกราชอาณาจักร เพื่อนำเข้ากองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง นำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ปลูกแทน และการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางและผลิตภัณฑ์ยาง ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 เป็นต้นไป

อนึ่ง การจัดโครงการอบรมครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา โดยการบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกสหกรณ์ผู้ผลิตยางพาราในจังหวัดหนองคาย ซึ่งขณะนี้ มีสหกรณ์ผู้ผลิตยางพาราจำนวน 48 สหกรณ์ จำนวนสมาชิก 8,758 คน มีพื้นที่กรีดยางทั้งหมด 54,749 ไร่